



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว ๐๓๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวง
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๙๐๐๐

๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนบันทึกสื่อวีดิทัศน์กิจกรรมการพัฒนาการออกเสียง ร,ล และคำควบกล้ำ
ในโครงการพัฒนาการออกเสียง ร,ล และคำควบกล้ำ (ร,ล ด้วยรักษ์ ควบกล้ำด้วยใจ)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR Code เพื่อเข้าชมวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้
จัดทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการออกเสียง ร,ล และคำควบกล้ำ (ร,ล ด้วยรักษ์ ควบกล้ำด้วย
ใจ) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เผยแพร่แก่โรงเรียน ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประชาสัมพันธ์สื่อวีดิทัศน์ดังกล่าว และคัดเลือกโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมพัฒนาการออกเสียง ร,ล
และคำควบกล้ำให้ถูกต้องด้วยวิธีต่างๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือโรงเรียนบันทึกคลิปวีดิทัศน์ ความยาวประมาณ ๓ นาที ภาพคมชัด ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคการ
นำเสนอส่งผลงานไปที่สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราช
ดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ houseobec@gmail.com ภายในวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับรางวัลจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธรงค์ โล่ห์คำ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวงฯ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวงฯ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร ๐๘๗ ๒๑๓๗๗๐๖

E-Mail : prayoonrut@gmail.com

โครงการ ร, ล ด้วยรักษ์ ควบกล้าด้วยใจ (โครงการพัฒนาการอ่านออกเสียง ร, ล และคำควบกล้า)

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด QR Code เพื่อเข้าชมวีดิทัศน์ได้ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์โครงการ ร, ล ด้วยรักษ์ ควบกล้าด้วยใจ (โครงการพัฒนาการอ่านออกเสียง ร, ล และคำควบกล้า)



๒. ตัวอย่างโรงเรียนที่มีกิจกรรมการพัฒนาการอ่านออกเสียง ร, ล และคำควบกล้า

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒



๓. ตัวอย่างโรงเรียนที่มีกิจกรรมการพัฒนาการอ่านออกเสียง ร, ล และคำควบกล้า

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถม



***หมายเหตุ แผ่นซีดีวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ ได้จัดส่งไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ๒๒๕ เขต เขตละ ๑ ชุด